

วส.๒๓๖๖๖๖

๕

ที่ ศร ๐๕๖๗.๙/ว.นค. ๕๘๒



พิกัดหน่วยงานอ้างอิง
เลขที่ 1883
รับ ๑.๑๐๖
วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

๑ ถ.อุทงนอก เขตดุสิต
กรุงเทพฯ ๑๐๓๐๐

๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๑

เรื่อง ขอเชิญร่วมฝึกอบรมหลักสูตร “ระบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ และหลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติในการกำหนดราคากลางงานก่อสร้างสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ (ภาคปฏิบัติจริง)” รุ่น ๑ - ๔

เรียน นายกองจัดการบริหารส่วนจังหวัด/นายกเทศมนตรี/นายกองจัดการบริหารส่วนตำบล ทุกแห่ง

สิ่งที่ส่งมาด้วย โครงการฝึกอบรมฯ จำนวน ๑ ชุด

ตามที่คณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ ตาม พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้ออกประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ประกอบด้วย ๑)แนวทางและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ๒) หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างอาคาร ๓) หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพานและท่อเหลี่ยม และหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน และการใช้งานระบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์สำหรับทุกหน่วยงานของรัฐซึ่งรวมถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยนั้น คาดว่าจะประกาศใช้ได้ประมาณต้นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ (เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๑) การกำหนดราคากลางงานก่อสร้างนอกจากจะใช้เป็นราคาอ้างอิงในกระบวนการจัดจ้างก่อสร้างตาม พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างฯ และใช้เป็นข้อมูลประกอบการตรวจสอบของหน่วยงาน คณะกรรมการ คณะกรรมการ และผู้ที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับราคาค่าก่อสร้างแล้ว ข้อมูลและรายละเอียดยังถูกกำหนดให้นำไปประกาศเปิดเผยตามบทบัญญัติของ พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๕๒ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ มาตรา ๑๐๓/๗ วรรคหนึ่ง. และตาม พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างฯ มาตรา ๖๓ ด้วย ทั้งนี้ เพื่อให้การจัดจ้างก่อสร้างในงานก่อสร้างของหน่วยงานของรัฐเกิดความโปร่งใส เป็นธรรม และตรวจสอบได้ ดังนั้น การกำหนดราคากลางงานก่อสร้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานรัฐอื่น จึงต้องดำเนินการทั้งโดยวิธีการคำนวณตามปกติตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง และคำนวณโดยใช้ระบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติด้านการประมาณการราคา คณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง เจ้าหน้าที่พัสดุ รวมทั้งผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้องกับการจ้างก่อสร้าง จึงต้องมีความรู้ความเข้าใจทั้งในแนวทางและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง และระบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ จึงจะสามารถดำเนินการ กำหนด และบริหารจัดการเกี่ยวกับราคากลางงานก่อสร้างได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ จึงได้จัดให้มีการฝึกอบรมขึ้น จำนวน ๔ รุ่น คือ จ.สงขลา (อ.หาดใหญ่) จ.เชียงใหม่ จ.นครราชสีมา และ จ.ประจวบคีรีขันธ์ (อ.หัวหิน)

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จึงขอเชิญท่านข้าราชการ รัฐวิสาหกิจและพนักงานส่วนท้องถิ่นตลอดจนบุคลากรในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่สนใจประสงค์เข้ารับการอบรมสามารถส่งใบสมัครทางโทรสาร (Fax) ๐ ๒๙๒๑ ๔๑๒๒ หรือทางเว็บไซต์ www.training59.com หรือโทรศัพท์ ๐๘๔-๘๙๓-๔๗๔๗, ๐๙๒-๒๖๙๓-๓๑๑๓ ค่าลงทะเบียนฝึกอบรมท่านละ ๔,๙๐๐ บาท (หลักสูตร ๓ วันเต็ม และมหาวิทยาลัยฯ ได้จัดเตรียมคอมพิวเตอร์ไว้เพื่อการอบรมแล้ว) ค่าลงทะเบียนสามารถเบิกได้เต็มจำนวน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๗ หรือตามที่หน่วยงานรัฐอื่นกำหนด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาส่งบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมดังกล่าว จักขอบคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ

๒๕๖

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต ผังนิรันดร์)

คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ

โครงการฝึกอบรมปฏิบัติการหลักสูตร

“ระบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
และหลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติในการกำหนดราคากลางงานก่อสร้างสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ (ภาคปฏิบัติจริง)”

หลักการและเหตุผล

ตามที่พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา และมีผลบังคับใช้กับทุกหน่วยงานของรัฐมาตั้งแต่วันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๐ เป็นต้นมา โดยมีข้อกำหนดให้ยกเลิกบทบัญญัติเกี่ยวกับการพัสดุ การจัดซื้อจัดจ้าง หรือการบริหารพัสดุ ในกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ ข้อบัญญัติ และข้อกำหนดใดๆ ของทุกหน่วยงานของรัฐ แล้วให้ถือปฏิบัติตามบทบัญญัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ นี้แทน ซึ่งรวมถึงกระบวนการจัดจ้างก่อสร้างและการกำหนดราคากลางในงานก่อสร้างของทางราชการด้วย

ในส่วนของการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง คณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้ออกประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ให้หน่วยงานของรัฐถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้างตามประกาศฯ ตั้งแต่วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เป็นต้นมา ซึ่งหลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้างตามประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการดังกล่าว ประกอบด้วย แนวทางและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างอาคาร หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพานและท่อเหลี่ยม และหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน ส่วนการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงานนำร่อง จำนวน ๔ หน่วยงาน ได้แก่ กรมโยธาธิการและผังเมือง กรมทางหลวง กรมทางหลวงชนบท และกรมชลประทาน ซึ่งได้ดำเนินการอยู่แล้วก็ให้ดำเนินการต่อไป สำหรับการใช้งานระบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์สำหรับทุกหน่วยงานของรัฐซึ่งรวมถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยนั้น คาดว่าจะประกาศใช้ได้ประมาณต้นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๑)

การกำหนดราคากลางงานก่อสร้างถือเป็นส่วนสำคัญในกระบวนการจัดจ้างก่อสร้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ซึ่งนอกจากจะใช้เป็นราคาอ้างอิงในกระบวนการจัดจ้างก่อสร้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างฯ และใช้เป็นข้อมูลประกอบการตรวจสอบของหน่วยงาน คณะกรรมการ คณะกรรมการ และผู้ที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับราคาค่าก่อสร้างแล้ว ข้อมูลและรายละเอียดการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างยังถูกกำหนดให้นำไปประกาศเปิดเผยตามบทบัญญัติของ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ มาตรา ๑๐๓/๗ วรรคหนึ่ง และตามตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างฯ มาตรา ๖๓ ด้วย ทั้งนี้ เพื่อให้กระบวนการจัดจ้างก่อสร้างในงานก่อสร้างของทุกหน่วยงานของรัฐเกิดความโปร่งใส เป็นธรรม และตรวจสอบได้ ผู้มีหน้าที่กำหนดราคากลางจึงต้องมีความรู้ ความเข้าใจ และใช้ความละเอียดรอบคอบในการจัดทำราคากลางงานก่อสร้างให้ถูกต้องและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดอย่างเคร่งครัด

เนื่องจาก หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างตามประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ ประกอบด้วยส่วนสำคัญที่หน่วยงานของรัฐต้องปฏิบัติ รวม ๓ ส่วน ได้แก่ แนวทางและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง และระบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งมีรายละเอียดเป็นจำนวนมาก โดยในส่วนของหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างและระบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์นั้น มีแนวทางต้องกำหนดดวงเงินค่าก่อสร้างสำหรับการใช้ระบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ เช่นเดียวกับที่ใช้กับหน่วยงานนำร่อง คือ วงเงินจัดหากิน ๒ ล้านบาท ให้ใช้ระบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ส่วนวงเงินจัดหากินไม่เกิน ๒ ล้าน

บาท ให้คำนวณตามปกติตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างโดยไม่ต้องใช้ระบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ และโดยที่งานก่อสร้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่วนใหญ่จะมีวงเงินจัดหาเฉลี่ยอยู่ที่ไม่เกิน ๒ ล้านบาท การกำหนดราคากลางงานก่อสร้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงต้องดำเนินการทั้งโดยวิธีการคำนวณตามปกติตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง และคำนวณโดยใช้ระบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ดังนั้น เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติด้านการประมาณการราคา คณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง เจ้าหน้าที่พัสดุ รวมทั้งผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้องกับการจ้างก่อสร้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จึงต้องมีความรู้ความเข้าใจทั้งในส่วนของแนวทางและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง และระบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ จึงจะสามารถดำเนินการ กำหนด และบริหารจัดการเกี่ยวกับราคากลางงานก่อสร้างตามประกาศคณะกรรมการราคากลาง และขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ

ด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้น มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ ได้พิจารณาเห็นว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอยู่ในข้อกำหนดต้องกำหนดราคากลางงานก่อสร้างตามหลักเกณฑ์ตามประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ ทั้งในส่วนของแนวทางและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง การคำนวณตามปกติตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง และคำนวณในระบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ดังนั้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ เจ้าหน้าที่พัสดุ รวมทั้งผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้องกับการจ้างก่อสร้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้มีความรู้ความเข้าใจอย่างถูกต้อง ชัดเจน ทั้งในส่วนของแนวทางและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง และระบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยมุ่งหวังให้สามารถนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับไปปรับใช้ปฏิบัติได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ เป็นไปตามข้อกำหนดตามประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ รวมทั้งกฎหมายและระเบียบอื่นที่เกี่ยวข้อง จึงได้จัดทำโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “ระบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์และหลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติในการกำหนดราคากลางงานก่อสร้างสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ (ภาคปฏิบัติจริง)” นี้ ขึ้น โดยได้รับการอนุเคราะห์จาก นายบุญทิพย์ ชูโชนาค ที่ปรึกษาด้านการบริหารราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง และทีมงาน ซึ่งเป็นผู้ที่รับผิดชอบและกำกับดูแลการจัดทำหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง การพัฒนาระบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ รวมทั้งการจัดทำและยกร่างพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตั้งแต่ต้น มาเป็นวิทยากรและให้ความรู้รวมทั้งการถ่ายทอดประสบการณ์ให้แก่ผู้เข้าอบรมตามโครงการนี้

วัตถุประสงค์

๑. เพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติและรับผิดชอบในงานจ้างก่อสร้าง เจ้าหน้าที่และหัวหน้าเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ รวมทั้งผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้องขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ได้มีความรู้ความเข้าใจที่ชัดเจนและถูกต้องแบบเบ็ดเสร็จ ทั้งในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการกำหนดราคากลาง การกำหนดราคากลางงานก่อสร้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ และกระบวนการจัดจ้างก่อสร้าง ตามประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ รวมทั้งกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ บทบัญญัติ แนวทางวิธีปฏิบัติ และมติคณะรัฐมนตรี ที่เกี่ยวข้อง

๒. เพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติและรับผิดชอบในงานจ้างก่อสร้าง เจ้าหน้าที่และหัวหน้าเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ รวมทั้งผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้องขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ สามารถนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับไปปรับใช้ในทางปฏิบัติได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ เป็นไปตามข้อกำหนดตามประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ รวมทั้งกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ บทบัญญัติ แนวทางวิธีปฏิบัติ และมติคณะรัฐมนตรี ที่เกี่ยวข้อง

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

๑. เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติและรับผิดชอบในงานจ้างก่อสร้าง เจ้าหน้าที่และหัวหน้าเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ รวมทั้งผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้องขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ได้มีความรู้ความเข้าใจอย่างถูกต้องแบบเบ็ดเสร็จ ทั้งในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการกำหนดราคากลาง การกำหนดราคากลางงานก่อสร้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ และกระบวนการในการจัดจ้างก่อสร้าง ตามประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ รวมทั้งกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ บทบัญญัติ แนวทางวิธีปฏิบัติ และมติคณะรัฐมนตรี ที่เกี่ยวข้อง

๒. เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติและรับผิดชอบในงานจ้างก่อสร้าง เจ้าหน้าที่และหัวหน้าเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ รวมทั้งผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้องขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ สามารถนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้จากการฝึกอบรมไปใช้ปฏิบัติได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ เป็นไปตามข้อกำหนดตามประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ รวมทั้งกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ บทบัญญัติ แนวทางวิธีปฏิบัติ และมติคณะรัฐมนตรี ที่เกี่ยวข้อง ไม่เกิดข้อผิดพลาดอันนำมาซึ่งการทักท้วงจากการตรวจสอบของหน่วยงาน คณะกรรมการ คณะกรรมการ และผู้ที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับราคาค่าก่อสร้างและการจัดจ้างก่อสร้าง

เป้าหมาย (ผู้ที่สมควรเข้ารับการฝึกอบรม)

๑. นายก/คณะผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น/ปลัด/รองปลัด/หัวหน้าหรือผู้อำนวยการกอง
๒. ผู้บริหารส่วนราชการ/ผู้อำนวยการสำนัก/ผู้อำนวยการกอง/หัวหน้าฝ่าย/หัวหน้ากอง
๓. ลูกจ้าง/เจ้าหน้าที่รับผิดชอบฝ่ายพัสดุ/เจ้าหน้าที่ฝ่ายออกแบบ-ประมาณการราคา-ควบคุมงาน
๔. เจ้าหน้าที่ผู้ได้รับคำสั่งแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง/คณะกรรมการตรวจรับ
๕. พนักงานส่วนท้องถิ่น/ลูกจ้างผู้ที่ได้รับมอบหมายให้เป็นเจ้าหน้าที่ในการจัดซื้อจัดจ้าง/การบริหารพัสดุ
๖. ผู้ที่เกี่ยวข้องและผู้สนใจทั่วไป
๗. ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือผู้ที่หน่วยงานของรัฐพิจารณาว่าเหมาะสม

ระยะเวลาดำเนินการและสถานที่ฝึกอบรม

- รุ่น ๑ วันที่ ๑๗ - ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ โรงแรมบีพีแกรนด์ทาวเวอร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
- รุ่น ๒ วันที่ ๒๔ - ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว อ.เมือง จ.เชียงใหม่
- รุ่น ๓ วันที่ ๓๑ ส.ค. - ๒ ก.ย. ๒๕๖๑ ณ โรงแรมสบายไฮเทล อ.เมือง จ.นครราชสีมา
- รุ่น ๔ วันที่ ๗ - ๙ กันยายน ๒๕๖๑ ณ โรงแรมหัวหินแกรนด์แอนด์พลาซ่า อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์

๑. ค่าลงทะเบียนอบรมระยะเวลา ๓ วันๆ ละ ๗ ชั่วโมง (๓ วันเต็ม) เป็นเงิน ท่านละ ๔,๙๐๐ บาท (ไม่รวมค่าที่พัก) และขอสงวนสิทธิ์รับจำนวน ๕๐ เครื่อง/รุ่น เพื่อเป็นค่าเอกสาร ค่าบริการเครือข่ายสัญญาณ ค่าเช่าคอมพิวเตอร์ อาหารว่าง ค่าอาหารกลางวัน ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าสถานที่จัดอบรม ค่าวัสดุอุปกรณ์เครื่องเขียน และวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง สามารถเบิกได้เต็มจำนวนตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๗ ข้อ ๒๘ (๑) หรือกรณีข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจสามารถเบิกจ่ายได้ตามระเบียบที่หน่วยงานราชการกำหนดไว้

๒. ค่าที่พัก ค่าเดินทาง ค่าเบี้ยเลี้ยง ผู้เข้าฝึกอบรมสามารถเบิกจ่ายจากต้นสังกัด ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๕ และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.๒๕๕๙ หรือกรณีข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ สามารถเบิกจ่ายได้ตามระเบียบที่หน่วยงานราชการกำหนดไว้เมื่อได้รับอนุมัติจากผู้บังคับบัญชาแล้ว

วิธีการดำเนินการและรูปแบบการฝึกอบรม

- บรรยายและตอบข้อซักถาม วิทยากรโดย นายบุญทิพย์ ชูโชนาค
- ฝึกปฏิบัติโดยใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ วิทยากรโดย นายบุญทิพย์ ชูโชนาค และนางสาวอารณ์ โชติชื่น

การรับสมัคร

- ๑) โดยส่งโทรสาร (Fax) ใบสมัครมาที่หมายเลข ๐-๒๔๔๓-๖๘๓๓ หรือ ๐-๒๙๒๑-๔๑๒๒
- ๒) โทรศัพท์สอบถาม : ๐๙๒-๒๖๙-๓๑๑๓ , ๐๘๔-๘๙๓-๔๗๔๗
- ๓) ดาวน์โหลดโครงการ : www.training59.com
- ๔) ส่งใบสมัครทางอีเมล : 5599training@gmail.com
- ๕) Facebook : [อบรมคนท้องถิ่น](#)
- ๖) โปรดตรวจสอบรายชื่อผู้เข้าอบรมก่อนวันอบรมจริง ได้ที่ Facebook : [อบรมคนท้องถิ่น](#)
- ๗) ขอสงวนสิทธิ์จำกัดจำนวน ๕๐ เครื่อง ต่อรุ่นเท่านั้น (เนื่องจากทางมหาวิทยาลัยฯ ต้องเตรียมความพร้อมเรื่องระบบทางด้านเทคนิคต่างๆ)

การชำระเงินค่าลงทะเบียน

*** ค่าลงทะเบียนท่านละ ๔,๙๐๐ บาท สามารถ ชำระเงินสดได้ ในวันรับลงทะเบียน วันแรกของการอบรม***
(ทางมหาวิทยาลัยฯ ได้จัดเตรียมคอมพิวเตอร์ไว้เพื่อการอบรมเรียบร้อยแล้ว)

การสำรองห้องพัก :สามารถจองห้องพักกับทางโรงแรมโดยตรงจะได้อัตราราคาพิเศษ และโปรดจองล่วงหน้า ๒๐ วัน

- โรงแรมโลตัส ปางสวนแก้ว : สำรองห้องพัก ๐๕๓-๒๒๔๓๓๓
- โรงแรมบีพีแกรนด์ทาวเวอร์ สงขลา : ๐๗๔-๓๕๕๓๕๕
- โรงแรมหัวหินแกรนด์ แอนด์ พลาซ่า : ๐๓๒-๕๑๓๒๓๐-๔ Fax. ๐๓๒-๕๑๑๗๖๕
- โรงแรมสบายโฮเทล จ.นครราชสีมา : ๐๔๔-๒๙๕๙๙๙

โครงการฝึกอบรมปฏิบัติการหลักสูตร

“ระบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
และหลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติในการกำหนดราคากลางงานก่อสร้างสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ (ภาคปฏิบัติจริง)”

วันแรก (วิทยากร : นายบุญทิพย์ ชูโซนาค)

๐๙.๐๐-๑๐.๓๐ น.

- ความเข้าใจเกี่ยวกับงานก่อสร้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ และตามหลักเกณฑ์คำนวณราคากลางงานก่อสร้าง
- ภาพรวมกระบวนการและขั้นตอนการจัดจ้างก่อสร้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐
- แนวทางปฏิบัติในการออกแบบรูปรายการงานก่อสร้างและการประมาณการราคาในขั้นต้น

๑๐.๓๐-๑๐.๔๕ น.

พักรับประทานอาหารว่าง

๑๐.๔๕-๑๒.๐๐ น.

- ความเป็นมาเกี่ยวกับการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง
- ประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง
- ความหมายและขอบเขตของราคากลางงานก่อสร้างตามประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ
- งานก่อสร้างที่อยู่ในบังคับต้องคำนวณราคากลางตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง

๑๒.๐๐-๑๓.๐๐ น.

พักรับประทานอาหารกลางวัน

๑๓.๐๐-๑๔.๓๐ น.

- ข้อกำหนดในการแต่งตั้ง องค์กรประกอบ และภารกิจของคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
- ข้อกำหนดการแจ้งรายละเอียดการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างต่อสำนักการตรวจเงินแผ่นดิน
- การทบทวนราคากลางงานก่อสร้างในปัจจุบัน
- ข้อกำหนดและวิธีปฏิบัติในการเปิดเผยราคากลางงานก่อสร้างตามกฎหมาย ปปช. และตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

๑๔.๓๐-๑๔.๔๕ น.

พักรับประทานอาหารว่าง

๑๔.๔๕-๑๗.๓๐ น.

- การประกาศเปิดเผยราคากลางงานก่อสร้างตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
- ข้อพิจารณางานก่อสร้างที่อยู่ในบังคับต้องคำนวณราคากลางตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง
- เอกสารประกอบหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง
- ข้อกำหนดการใช้หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างตามประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ
- ข้อกำหนดในการเลือกใช้หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างให้ถูกต้องตรงตามประเภทของงานก่อสร้าง
- ภาพรวมและกระบวนการในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง

วันที่สอง (วิทยากร : นายบุญทิพย์ ชูโซนาค)

๐๘.๓๐-๑๐.๓๐ น.

- สำคัญสำคัญของหลักเกณฑ์การคำนวณค่างานต้นทุน (Direct Cost)

๑๐.๓๐-๑๐.๔๕ น.

พักรับประทานอาหารว่าง

๑๐.๔๕-๑๒.๐๐ น.

- สำคัญสำคัญของหลักเกณฑ์การคำนวณค่างานต้นทุน (Direct Cost) (ต่อ)
- สำคัญสำคัญของหลักเกณฑ์การคำนวณค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานก่อสร้าง (Indirect Cost หรือ Factor F)

๑๒.๐๐-๑๓.๐๐ น. พักรับประทานอาหารกลางวัน

วันที่สอง (ต่อ) (วิทยากร : นายบุญทิพย์ ชูโซนาค)

- ๑๓.๐๐-๑๔.๓๐ น.
- สารสำคัญของหลักเกณฑ์การคำนวณค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานก่อสร้าง (Indirect Cost หรือ Factor F) (ต่อ)
 - สารสำคัญของหลักเกณฑ์การคำนวณค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ
 - สารสำคัญของหลักเกณฑ์การสรุปค่าก่อสร้างเป็นราคากลางและการจัดทำรายงานการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง

๑๔.๓๐-๑๔.๕๕ น. พักรับประทานอาหารว่าง

- ๑๔.๕๕-๑๗.๓๐ น.
- ภาพรวมของระบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์
 - ส่วนเชื่อมต่อกับระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (ระบบ e-GP)
 - การสร้างโครงการก่อสร้าง และการแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางในระบบ e-GP
 - การอนุมัติและการเปิดเผยราคากลางงานก่อสร้างในระบบฯ
 - การทบทวนราคากลางในระบบฯ กรณีราคากลางงานก่อสร้างไม่ถูกนำไปใช้ในกระบวนการจัดจ้างก่อสร้างภายใน ๓๐ วัน
 - เตรียมการฝึกปฏิบัติการใช้งานระบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์

วันที่สาม : ฝึกปฏิบัติพร้อมบรรยายประกอบ (วิทยากร : นายบุญทิพย์ ชูโซนาค และนางสาวอาภรณ์ โชติชื่น)

- ๑๘.๓๐-๑๐.๓๐ น.
- ฝึกปฏิบัติส่วนเชื่อมต่อกับระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (ระบบ e-GP)
 - ฝึกปฏิบัติการใช้ระบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์งานก่อสร้างอาคาร

๑๐.๓๐-๑๐.๕๕ น. พักรับประทานอาหารว่าง

- ๑๐.๕๕-๑๒.๐๐ น.
- ฝึกปฏิบัติการใช้ระบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์งานก่อสร้างอาคาร (ต่อ)

๑๒.๐๐-๑๓.๐๐ น. พักรับประทานอาหารกลางวัน

- ๑๓.๐๐-๑๔.๓๐ น.
- ฝึกปฏิบัติการใช้ระบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์งานก่อสร้างทาง สะพานและท่อเหลี่ยม และงานก่อสร้างชลประทาน

๑๔.๓๐-๑๔.๕๕ น. พักรับประทานอาหารว่าง

- ๑๔.๕๕-๑๖.๓๐ น.
- ฝึกปฏิบัติการใช้ระบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์งานก่อสร้างทาง สะพานและท่อเหลี่ยม และงานก่อสร้างชลประทาน (ต่อ)
 - การใช้งานโปรแกรม Offline

หมายเหตุ ๑) วิทยากร/ กำหนดการและ เวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

๒) เวลา ๑๐.๓๐-๑๐.๕๕ น. และ ๑๔.๓๐-๑๔.๕๕น. พักรับประทานอาหารว่าง

๓) เวลา ๑๒.๐๐-๑๓.๐๐ น. พักรับประทานอาหารกลางวัน

คำเตือน : กรณีหากท่านทำใบเสร็จรับเงินค่าลงทะเบียนสูญหาย ท่านจะต้องดำเนินการแจ้งความ และทำหนังสือขอคัดลอกสำเนาใบเสร็จ ส่งถึงวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ใบสมัครเข้ารับการอบรมปฏิบัติการหลักสูตร

“ระบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ และหลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติในการกำหนดราคากลางงานก่อสร้างสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ (ภาคปฏิบัติจริง)”

ชื่อเทศบาล/อบต./อบจ.....อำเภอ.....
จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....โทรศัพท์.....
**** E - mail สำหรับตอบกลับยืนยันการสมัคร.....(โปรดระบุ) ****

มีความประสงค์ เข้ารับการอบรม รุ่นที่.....รายชื่อ ดังต่อไปนี้
(กรุณาเขียนด้วยตัวบรรจงเพื่อการออกใบเสร็จและใบประกาศนียบัตร)

- ๑. ชื่อ.....ตำแหน่ง.....โทร.....
- ๒. ชื่อ.....ตำแหน่ง.....โทร.....
- ๓. ชื่อ.....ตำแหน่ง.....โทร.....
- ๔. ชื่อ.....ตำแหน่ง.....โทร.....

อาหาร อาหารมุสลิมจำนวน.....คน อาหารทั่วไปจำนวน.....คน

(ลงชื่อ).....ผู้มีอำนาจอนุมัติ
(.....)
ตำแหน่ง.....

การชำระเงิน (ค่าลงทะเบียนท่านละ ๓,๙๐๐ บาท)

**** สามารถชำระเงินสดได้ ในวันรับลงทะเบียน วันแรกของการอบรม****

การรับสมัคร

- ๑) โดยส่งโทรสาร (Fax) ใบสมัครมาที่หมายเลข ๐-๒๔๔๓-๖๘๓๓ หรือ ๐-๒๕๒๑-๔๑๒๒
- ๒) โทรศัพท์สอบถาม : ๐๙๒-๒๖๙-๓๑๑๓ , ๐๘๔-๘๙๓-๔๗๔๗
- ๓) ส่งใบสมัครทางอีเมลล์ : 5599training@gmail.com
- ๔) โปรดตรวจสอบรายชื่อผู้เข้าอบรมก่อนวันอบรมจริง ได้ที่ Facebook : อบรมคนท้องถิ่น
- ๕) ขอสงวนสิทธิ์จำกัดจำนวน ๕๐ เครื่อง ต่อรุ่นเท่านั้น (เนื่องจากทางมหาวิทยาลัยฯ ต้องเตรียมความพร้อมเรื่องระบบทางด้านเทคนิคต่างๆ)

การสำรองห้องพัก :สามารถจองห้องพักกับทางโรงแรมโดยตรงจะได้อัตราราคาพิเศษ และโปรดจองล่วงหน้า ๒๐ วัน
**** รายละเอียดเบอร์โทรศัพท์ของโรงแรม ระบุไว้ในกำหนดการบรรยายเรียบร้อยแล้ว ****

หมายเหตุ : ๑) เจ้าหน้าที่ฝ่ายรับสมัครจะประสานโทรศัพท์ยืนยันการจัดอบรมก่อนถึงกำหนดการอบรมจริง ๕-๗ วัน หากท่านไม่ได้รับการติดต่อจาก จนท. ก่อนวันอบรมจริง ๕-๗ วัน โปรดกรุณาติดต่อกลับด้วย**
๒) มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกหากกรณีมีผู้สมัครเข้าร่วมอบรมไม่ถึงจำนวนที่สามารถดำเนินการได้
๓) ทางมหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์รับผิดชอบเฉพาะค่าลงทะเบียนเท่านั้น หากเกิดกรณีมีการยกเลิก
โปรดระบุเบอร์โทรศัพท์หน่วยงานและโทรศัพท์มือถือ ของผู้สมัครทุกท่านเพื่อสามารถติดต่อได้หากมีการยกเลิก